



Spring Lake Park Schools

Hướng Dẫn Dành Cho Phụ Huynh Về Schoology



Chào mừng quý vị đến với Schoology! Hướng dẫn này sẽ giúp các phụ huynh và người giám hộ hiểu Schoology là gì và cách sử dụng nó. Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên trang web của Trung Tâm Hỗ Trợ Schoology tại support.schoology.com

Schoology Là Gì?

Schoology là Hệ Thống Quản Lý Học Tập trực tuyến giúp quý vị cập nhật thông tin về lớp học, bài tập và điểm số của con em quý vị. Quý vị có thể sử dụng Schoology để:

- Xem các khóa học và nhóm của con em quý vị
- Xem các bài tập sắp tới, hiện có và quá hạn cũng như điểm số và nhận xét về con em quý vị
- Theo dõi các thông báo của nhà trường và khóa học

Cách Truy Cập Schoology

- Truy cập <https://schoology.springlakeparkschools.org>
- Sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà quý vị đã nhận được từ Spring Lake Park Schools
- Nếu quý vị không có tên người dùng và mật khẩu, hãy liên hệ với Bộ Phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật Spring Lake Park tại techsupport@district16.org

Sử Dụng Tài Khoản Schoology Dành Cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ



Xem hoạt động của con em quý vị

Nhấp vào nút mũi tên bằng chọn thả xuống ở góc trên bên phải tài khoản của quý vị, bên cạnh tên của quý vị. Chọn tên của con em quý vị để xem hoạt động của tài khoản.



Trang Chủ

Cả phụ huynh và học sinh đều có Trang Chủ riêng. Tương tự như Facebook, Trang Chủ là nơi đầu tiên mà người dùng sẽ vào sau khi đăng nhập Schoology. Tại đây, quý vị sẽ thấy tất cả các sự kiện, hoạt động hoặc cập nhật đã diễn ra.



Khóa Học

Tại đây, quý vị sẽ tìm thấy tất cả các khóa học của con em quý vị. Nhấp vào một khóa học để xem thêm thông tin, chi tiết hoặc bài tập.



Nhóm

Các nhóm thường được sử dụng dành cho việc cung cấp thông tin, hoạt động hoặc sở thích đặc biệt. Ví dụ: con em quý vị có thể thuộc một đội thể thao có Nhóm Schoology. Nhóm không chấm điểm.

Lưu ý: Người giám hộ chỉ có thể xem tài khoản Schoology, **Khóa Học và Nhóm** của chính con em họ. Họ không thể vào các Khóa Học hoặc Nhóm khác, hay đăng bình luận hoặc xem thông tin của những học sinh khác.

Điều Hướng Tài Khoản Schoology Của Học Sinh:

The screenshot shows the Schoology interface for a student account. The top navigation bar includes 'COURSES', 'GROUPS', and 'GRADES' tabs. The main content area is titled 'Student Activity · Enrollments' and shows a list of posts from Heidi Rogers at Northpoint Elementary. The right sidebar contains sections for 'Recent Grades', 'Overdue', and 'Upcoming'. Numbered callouts (1-6) highlight key features: 1 (user profile), 2 (Enrollments tab), 3 (Groups tab), 4 (GRADES tab), 5 (Overdue section), and 6 (Upcoming section).

1 Khi chọn tên của con em quý vị từ góc trên bên phải, quý vị có thể nhanh chóng xem các thông tin cụ thể về hoạt động Schoology của con em quý vị:

Nhấp vào **Enrollments** (Ghi Danh) để xem tổng quan về các khóa học và điểm số của con em quý vị, Nhấp vào **Student Activity** (Hoạt Động của Học Sinh) để xem thông báo về điểm số của từng bài tập và các cập nhật. Nhấp vào **biểu tượng SLP** ở góc trên bên trái để quay lại màn hình này.

2 Chọn **Enrollments** (Ghi Danh) ở cột giữa để xem danh sách các khóa học hiện tại của con em quý vị, cùng với tổng điểm của con. Nhấp vào từng khóa học để xem điểm số cho bài tập, bài kiểm tra và bài thảo luận.

3 Trong **Groups** (Nhóm), quý vị có thể xem danh sách các Nhóm Schoology của con em quý vị. Nhóm có thể được sử dụng cho nhiều hoạt động, từ dự án của trường cho đến các đội và câu lạc bộ ngoại khóa.

4 Phần **Grades** (Điểm Số) hiển thị tóm tắt điểm số hiện tại của con em quý vị.

5 Phần **Overdue** (Quá Hạn) hiển thị danh sách các tài liệu của khóa học mà con em quý vị chưa trả trước ngày hết hạn.

6 Phần **Upcoming** (Sắp Tới) hiển thị danh sách các bài tập và sự kiện sắp tới của con em quý vị.